



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑. คำรับรองระหว่าง

นายสิทธิชัย เสรีสง่าง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้รับคำรับรอง
และ
นายกรณ์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียวมิใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองส่วนราชการฯ นี้

๔. ข้าพเจ้านายสิทธิชัย เสรีสง่าง ในฐานะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายกรณ์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้านายกรณ์พล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสิทธิชัย เสรีสง่าง)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นายกรณ์พล แสงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สรุปตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๕	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ	๑๕	คณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	ทุกหน่วยงาน
๙	จำนวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์)	๕	- ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	- โครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา - หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
๑๑	ระดับความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)	๒๐	ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า	- สถานีควบคุมไฟป่าสงขลา - สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง
๑๒	ความสำเร็จของการจัดการคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้	๑๕	- ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร - ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า - ส่วนอุทยานแห่งชาติ	- อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในสังกัด - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในสังกัด
๑๙	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๕	ส่วนอำนวยการ	ทุกหน่วยงาน
๒๒	ความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๑๕	ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	- โครงการสวนป่าสมเด็จพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๓	ความสำเร็จของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”	๑๕	ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	- โครงการสวนป่าสมเด็จพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม - หน่วยงานภาคสนามของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ครูป่าไม้)
๒๗	ความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า	๕	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า	- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง -แหลมขาม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระ - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าปากกระด
๒๘	เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๕	กลุ่มงานวิชาการ	-



ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ความเชื่อมโยง :

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ข้อที่ ๑.๑ พัฒนาการองค์กรภาครัฐ

เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ

- ยุทธศาสตร์กรมฯ ด้านที่ ๔ การนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
- ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๔ การนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สังคม

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๔. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (เพิ่มเติม) ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

- เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

คำอธิบาย :

๑. เป็นการวัดความสำเร็จของการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และวัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์กร

๒. หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๓. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๔. ลักษณะสำคัญขององค์การ หมายถึง การอธิบายภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญกับประชาชนผู้รับบริการส่วนราชการอื่นและประชาชนโดยรวม ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการนำไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์กร รวมทั้งประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ

๕. ลักษณะสำคัญขององค์การ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน ได้แก่

๕.๑ ลักษณะองค์กร เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ระดับองค์กร

๕.๒ สภาพการณ์ขององค์กร เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญและระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน บริบทเชิงยุทธศาสตร์ และระบบปรับปรุงผลการดำเนินการ

๖. การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ดำเนินการตามแนวทาง ๑๓ คำถาม ในคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ และวัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์กร



๗. ทิศทางองค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๘. การวัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ พิจารณาจากการกำหนดทิศทางองค์การ และมีการสื่อสารให้บุคลากรภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบ โดยเปรียบเทียบจากจำนวนบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การกับจำนวนบุคลากรทั้งหมดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดทำคำสั่ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒	จัดประชุมเพื่อทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ และทบทวนทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓	จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเสนออธิบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
๔	แจ้งเวียน/สื่อสารลักษณะสำคัญขององค์การ และทิศทางองค์การ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง เช่น หนังสือเวียน, เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
๕	จัดทำแบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{จำนวนบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การของ อส.}}{\text{*จำนวนบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินผล}} \times 100 = \text{ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การของ อส.}$
--

* จำนวนบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินผล ต้องไม่น้อยกว่าตามสูตรการคำนวณ

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้

N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ใช้ค่า ๐.๐๕)

ข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕.๒๐	ร้อยละ ๘๖.๓๓	ร้อยละ ๘๔.๒๖	ร้อยละ ๘๖.๑๖



เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการ ในขั้นตอนที่ ๑ - ๒	ดำเนินการ ในขั้นตอนที่ ๑ - ๓	ดำเนินการ ในขั้นตอนที่ ๑ - ๔

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ และบุคลากรมีความเข้าใจ ทิศทางองค์การของ อส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ และบุคลากรมีความเข้าใจ ทิศทางองค์การของ อส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ และบุคลากรมีความเข้าใจ ทิศทางองค์การของ อส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

๑. การปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเวลาการดำเนินการ ให้ปรับตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ

๒. การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๖๖) เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖) เป็นการประเมินผลความเข้าใจทิศทางองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๓. แบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะใช้แบบประเมินผลฯ ผ่านระบบออนไลน์

๔. การประเมินผลร้อยละของบุคคลที่เข้าใจทิศทางองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ใช้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับปานกลาง - ระดับมากที่สุด

๕. ทุกหน่วยงานรับผิดชอบผลการดำเนินงานของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ทุกหน่วยงานทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ เบอร์ติดต่อโทร. ๐๗๔ ๓๑๑ ๐๒๐ ต่อ ๒๐๐

หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน



ตัวชี้วัดที่ ๙ : จำนวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์)

หน่วยวัด : ไร่

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ความเชื่อมโยง :

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็น ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านอนุรักษ์ ปกป้องรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่อง ๑. อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ งานจัดการไฟป่า งานป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย :

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ในการดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพให้กลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์โดยเร็ว

การปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หมายถึง การดำเนินการจัดการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายและป่าที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการป่าไม้ ดังต่อไปนี้

๑) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่า อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดป่า เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น

๒) บำรุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การทำแนวกันไฟ ให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่า



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการปลูก
ฟื้นฟูป่า แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงาน
พัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกฟื้นฟูป่าพรุ จำนวน ๒๐๐ ไร่

ข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
แผนงาน	-	-	-	-	-
ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต/ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
การปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์โดยใช้งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก หรือการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖ (สงขลา)	<ul style="list-style-type: none">- มีแผนที่ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">- มีแผนที่ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแนวเขตแปลงปลูกป่าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	<ul style="list-style-type: none">- มีแผนที่ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแนวเขตแปลงปลูกป่าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐- พื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ปลูก ร้อยละ ๒๐



เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖ (สงขลา)	- จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก ฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) เท่ากับ แผนปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก ฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) เท่ากับ แผนปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก ฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ในลักษณะการปลูกฟื้นฟูป่า อนุรักษ์โดยใช้งบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก หรือการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ในลักษณะการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	- จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก ฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) เท่ากับแผน ปฏิบัติงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก ฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ในลักษณะ การปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์โดยใช้ งบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก หรือการปลูกฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ในลักษณะการมีส่วนร่วม ของประชาชน ได้มากกว่าค่าเฉลี่ย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๕๗ ไร่)

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

๑) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด ส่งให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์
และจัดการต้นน้ำ และสำนักสนองงานพระราชดำริ

๒) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดในระดับกรมส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรอบการประเมิน

๓) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสำนักสนองงาน
พระราชดำริ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในส่วนแผนงาน/กิจกรรมที่รับผิดชอบ

๔) สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสำนักสนองงาน
พระราชดำริ รับผิดชอบผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้ค่าเป้าหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

๕) การปลูกฟื้นฟูป่า (ป่าอนุรักษ์) ต้องมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๖) การปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และการปลูกฟื้นฟู
ป่าอนุรักษ์ในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องดำเนินการปลูกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต้น/ไร่ และมีอัตรา
การรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗) ผลการดำเนินการการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
หรือการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๓,๐๕๑
ไร่ เฉลี่ยปีละ ๑,๐๑๗ ไร่

๘) ผลการดำเนินการการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
หรือการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ในลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รวมจำนวน ๖๙๒ ไร่ (๑๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์) เฉลี่ยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ละ ๕๗ ไร่



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เบอร์โทร. ๐๗๔-๓๑๑๐๒๐ ต่อ ๑๕๐

หน่วยงานผู้สนับสนุน :

โครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)



ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)

หน่วยวัด : จุด

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒๐

ความเชื่อมโยง :

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การรักษาสีเขียวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์กรมฯ ประเด็นที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานลงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย :

๑. ความสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot) พิจารณาจากร้อยละที่ลดลงของจำนวนจุดความร้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับจุดความร้อน ๕ ปี ย้อนหลังเฉลี่ย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒. หมอกควันและไฟป่า (Hotspot) หมายถึง จุดความร้อนและหมอกควันอันเกิดจากไฟป่าที่ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุม อาจเกิดจากสาเหตุธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเกิดทั้งในพื้นที่ป่า โดยที่กรมอุทยานฯ รับผิดชอบการจัดการหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น

๓. จุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จุดที่มีค่าความร้อนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวโลกที่คาดว่า มีสาเหตุจากการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ที่ทำการตรวจวัดด้วยดาวเทียม Suomi NPP ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยไม่นับรวมจำนวนจุดความร้อนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า



๔. พื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่า หมายถึง สถานีควบคุมไฟป่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑ หมู่นดับไฟ (อัตราค่าจ้าง ๑๕) สำหรับดูแล ตรวจสอบติดตาม ป้องกัน และปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน ๖๒,๕๐๐ ไร่

๕. พื้นที่รับผิดชอบลำดับรองของสถานีควบคุมไฟป่า หมายถึง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าลำดับรอง หรือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานีควบคุมไฟป่าตั้งอยู่

สูตรคำนวณ :

$$\frac{\text{ค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๕ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) - จำนวนจุดความร้อนปี ๒๕๖๖} \times ๑๐๐}{\text{ค่าเฉลี่ยจุดความร้อน ๕ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)}}$$

ข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๓๖ จุด	๕๑ จุด	๕๖ จุด	๓๘ จุด	๑๐ จุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เพื่อลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน :

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ไม่วัดผลรอบ ๖ เดือน		

หมายเหตุ : จำนวนจุดความร้อน (hotspot) ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเป็นการวัดจำนวนจุดความร้อน (hotspot) สะสมในการประเมินรอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน :

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	จำนวนจุดความร้อนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงร้อยละ ๑๐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (จำนวนจุดความร้อนไม่เกิน ๓๔ จุด)	จำนวนจุดความร้อนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงร้อยละ ๑๕ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (จำนวนจุดความร้อนไม่เกิน ๓๒ จุด)	จำนวนจุดความร้อนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงร้อยละ ๒๐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (จำนวนจุดความร้อนไม่เกิน ๓๑ จุด)



เงื่อนไข/หมายเหตุ :

การตรวจวัดด้วย ** ดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ระบบ VIIRS ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยไม่นับรวมจำนวนจุดความร้อนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๓๕๑

หน่วยงานสนับสนุน :

สถานีควบคุมไฟฟ้าสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๘๖๓๔ ๑๔๖๓

สถานีควบคุมไฟฟ้าพัทลุง

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๖๕ ๗๗๓๒



ตารางค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานตามสำเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่า (Hotspot)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	ข้อมูลพื้นฐาน (จำนวน Hotspot)					เฉลี่ย	จำนวน Hotspot ไม่เกิน (จุด)		
	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๕		ขั้นต้น	ขั้นมาตรฐาน	ขั้นสูง
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔					
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๓๖	๕๑	๕๖	๓๘	๑๐	๓๔	๓๒	๓๑	



ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ความสำเร็จของการจัดการคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ความเชื่อมโยง :

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเด็นปฏิรูปที่ ๑.๓ หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานลงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการจัดการคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ พิจารณาจากผลการจัดการคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยในแต่ละคดีมีการดำเนินงานทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีคะแนนเท่ากับ ๐.๒๕ คะแนน หากดำเนินการครบถ้วนตามแนวทาง/วิธีดำเนินการที่กำหนด “๑ คดี เท่ากับ ๑ คะแนน” รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้



ข้อมูลพื้นฐาน :

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
จำนวนคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้	๓,๓๓๗	๒,๖๓๓	๒,๗๐๔	๑,๙๑๒	๑,๔๓๕

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
จำนวนคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้	๑๔๗	๑๗๘	๑๔๑	๑๑๒	๙๔

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๕๐	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๗๕	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๑๐๐

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน (สะสม)

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต่ำ (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๕๐	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๗๕	ดำเนินการจัดการคดีได้ ร้อยละ ๑๐๐

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

๑. เป้าหมายในการจัดการคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ได้แล้วเสร็จครบถ้วนที่นำมาคำนวณผลการจัดการคดี ให้นำเรื่องที่ได้มีการจัดการแล้วเสร็จในชั้นตอนที่สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้ทำการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสรุปรายงานอธิบดีทราบ

๒. กรณีในระหว่างปีงบประมาณหากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฉบับล่าสุดแทน

๓. รอบการรายงานผลการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลรอบ ๖ เดือน ให้นำนับจากคดีที่หน่วยงานพื้นที่ได้ตรวจยึดจับกุม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓.๒ รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ให้นำนับจากคดีที่หน่วยงานพื้นที่ได้ตรวจยึดจับกุม ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖



ทั้งนี้ คดีที่ได้ตรวจยึดจับกุมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัดในงบประมาณถัดไป

๔. เป็นตัวชี้วัด (Joint KPIs) ทุกหน่วยงานรับผิดชอบผลการดำเนินงานร่วมกัน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร | เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๓๐๑ |
| ๒. ส่วนอุทยานแห่งชาติ | เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๗๐๔ |
| ๓. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า | เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๖๐๓ |

หน่วยงานสนับสนุน :

๑. อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในสังกัด
๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในสังกัด



ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ความเชื่อมโยง :

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เรื่องที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างยั่งยืน
เรื่องที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลในทุกมิติ
เรื่องที่ ๔ การนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
- ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เรื่องที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างยั่งยืน
เรื่องที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลในทุกมิติ
เรื่องที่ ๔ การนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๔ ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ๑. พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖



คำอธิบาย :

๑. ผลการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน สามารถดูได้จาก สรุปรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงาน สรุปรายงานการเงินของหน่วยงาน สรุปรายงานจากแบบอส.๓๐๒ ของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะพิจารณาจากผลรวมของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ต้องดำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การให้คะแนนจะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากระบบ New GFMS Thai เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณ หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

ส่วนราชการ หมายถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ที่มีการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนที่รายงาน} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ}}$
--

ข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ ๖ เดือน	๓๗.๔๒	๔๒.๗๑	๔๕.๐๘
ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบ ๑๒ เดือน	๙๕.๘๓	๙๔.๘๘	๙๕.๖๕

ขั้นตอนการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ทุกหน่วยงานแจ้งเวียนมติ ครม. หรือแนวทางที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ
๒	ทุกหน่วยงานจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายงานการประชุมอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๓	ทุกหน่วยงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ให้กับผู้บริหาร ทราบ



เกณฑ์การประเมินรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๑ - ๒	ขั้นตอนที่ ๑ - ๓

เป้าหมายการประเมินรอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของ กรม เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลหรือ กระทรวงฯ กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๓ = ๗๕%)	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของ กรม เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลหรือ กระทรวงฯ กำหนด (ไตรมาสที่ ๑ - ๔ = ๙๓%)	ผลเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของกรม มากกว่าเป้าหมายที่ รัฐบาลหรือกระทรวงฯ กำหนด (มากกว่าไตรมาสที่ ๑ - ๔ หรือมากกว่า ๙๓%)

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

๑. การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖) จะวัดผลการเบิกจ่ายจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางเปิดให้ส่วนราชการประมวลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรม ไม่นับรวมเงินงบประมาณ ดังนี้
 - ๓.๑ เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ได้แก่ งบกลาง ฯลฯ
 - ๓.๒ เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินรายได้ เงินบริจาค ฯลฯ
 - ๓.๓ เงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
 - ๓.๔ รายการที่ก่อกำหนดผูกพันในระบบ New GFMS Thai แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai)



๔. ให้ทุกหน่วยงานใช้ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบ ๑๒ เดือน
๕. ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานในรอบ ๑๒ เดือน
๖. ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามที่รัฐบาลหรือกระทรวงกำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ส่วนอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๓๑๖๖

หน่วยงานสนับสนุน :

ทุกหน่วยงาน



ตัวชี้วัดที่ ๒๒ : ความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในโครงการพระราชดำริ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยวัด : ชิ้นตอน

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ความเชื่อมโยง :

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
- ยุทธศาสตร์กรมฯ ประเด็นที่ ๑ ด้านอนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างยั่งยืน
- การกิจและอำนาจหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๓ สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

คำอธิบาย :

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริโดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทำการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ได้ ควบคู่กับการปลูกป่า การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการปลูกป่าและการปลูกพืช จัดระเบียบราษฎรในพื้นที่โครงการเข้าอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่าง ๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

UNESCO กำหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ ๗ ด้าน ดังนี้ ๑) อาหาร ๒) สุขภาพ ๓) การศึกษา ๔) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ๕) ที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐาน ๖) การมีงานทำ ๗) ค่านิยมและศาสนา จริยธรรม กฎหมาย และปัจจัยด้านจิตวิทยา

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้ความหมายว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ความพึงพอใจและสถานะของบุคคลากรในการดำรงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธ์กับเป้าหมาย และความคาดหวังของตนเอง ภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม มาตรฐานทางสังคม และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการ และการบริหารในด้านต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะทางการเมืองการปกครองในสังคมที่อยู่อาศัย และสามารถประเมินคุณภาพชีวิตในด้านวัตถุประสงค์ (Objective Approach) และด้านจิตวิสัย (Subjective Approach)



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมงานพัฒนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ดั้งเดิม รักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์ไม่ให้เกิดถูกบุกรุกทำลาย การพัฒนาและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

การสร้างป่าเชิงระบบนิเวศ หมายถึง ป่าที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยเน้นการปลูกพืชป่าที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ พืชป่าเศรษฐกิจ และบางส่วนเป็นพืชเกษตรที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อสร้างป่าเลียนแบบธรรมชาติให้มีโครงสร้างป่าหลายชั้นเรือนยอดและมืองค์ประกอบของชนิดพรรณไม้ที่หลากหลายและคล้ายคลึงกับป่าธรรมชาติมากที่สุด ขณะเดียวกันสามารถให้ผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันไปตลอดปีแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย (ที่มา : จินตนา บุพบรรพต, มานพ ผู้พัฒน์, สมภพ รัตนประชา, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, วรตลต์ แจ่มจำรูญ, ภาณุมาศ ลาดปลา และประสพโชค พึ่งปรีดี. ๒๕๖๔. การสร้างป่าเชิงนิเวศเพื่อความมั่นคงของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์, สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ.) โดยคิดอัตราการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๐ ต้น เท่ากับ ๑ ไร่

พื้นที่ทำกิน หมายถึง พื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้มีการสำรวจจัดทำแนวเขตควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีได้สิทธิในที่ดินนั้น ตามนัยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการสำรวจที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แล้วแต่กรณี และพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพระราชดำรินี้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขั้นตอนการดำเนินการ :

ขั้นตอนที่	รายละเอียด
๑	จัดทำคำสั่งและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒	ทบทวนและจัดทำคู่มือการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓	การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระดับหน่วยปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ และภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ แบบฟอร์ม ๒



ขั้นตอนที่	รายละเอียด
๔	การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕	การควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ
๖	การสอบถามความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามแบบฟอร์มที่ ๓ รวมถึงการจัดทำข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแบบฟอร์มออนไลน์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ ๔
๗	รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในโครงการพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบการรายงานออนไลน์
๘	จัดทำแบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์มที่ กพร.อส. กำหนด รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมแบบรายงานตามแบบฟอร์ม ๕ ให้สำนักสนองงานพระราชดำริ ให้ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
๙	การกำกับกรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ให้ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
๑๐	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

สูตรคำนวณ :

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน x ๑๐๐

กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดตามแผน

ข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยนับ	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	ร้อยละ	-	ดำเนินการได้ตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ และกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๖๖	ดำเนินการตามแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ มีการสร้างป่า เชิงนิเวศฯ ๓,๘๑๙ ต้น และไม่มีการขยายพื้นที่ทำกิน



เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓ ๕ มีผลการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓ ๕ ๘ มีผลการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๕ - ๘	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ - ๘ และหมู่บ้าน เป้าหมายไม่มีการขยาย พื้นที่ทำกิน	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ - ๘ และหมู่บ้านเป้าหมายไม่มีการ ขยายพื้นที่ทำกิน และมีการสร้าง ป่าเชิงระบบนิเวศในพื้นที่ทำกิน ของราษฎรไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด (จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น)

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริ ทุกหน่วยงาน/โครงการ ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมงานพัฒนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าร้อยละ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในกิจกรรมย่อยงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสู่ชุมชน งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนชุมชน และงานธนาคารอาหารชุมชน ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน/โครงการ ตามแบบฟอร์มที่ ๑ และส่งให้ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา และสำนักฯ ต้องรวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมสำนักฯ ตามแบบฟอร์มที่ ๒ ส่งให้สำนักสนองงานพระราชดำริ **ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖**

๒. หน่วยงาน/โครงการที่ปฏิบัติงานต้องมีการประเมินความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามแบบฟอร์ม ๓. ของจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจำนวนแบบสอบถามที่ต้องทำการสำรวจจากสูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)



สมการคำนวณการกำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน :

$$n = N / (1 + N (e ^ 2))$$

โดยแปลค่าดังนี้

n : คือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่จะทำการสำรวจความคิดเห็น

N : คือ จำนวนของผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

e : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 (e=0.05)

ตัวอย่างการคำนวณ

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งนี้ ๔๐๐ คน การคำนวณจำนวนแบบสอบถาม ที่ต้องทำการสำรวจ $400 / (1 + 400(0.05^2)) = 200$ ดังนั้น จำนวนแบบสอบถามคือ ๒๐๐ ชุด

๓. หน่วยงาน/โครงการ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ ๔ และนำเข้าสู่ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด รอบ ๖ เดือน ต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบ ๑๒ เดือน ต้องรายงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

๔. การขยายพื้นที่ทำกิน ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) และเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นปีงบประมาณ (เดือนกันยายน ๒๕๖๖) แนบประกอบการรายงาน รอบ ๑๒ เดือน

๕. กิจกรรมการสร้างป่าเชิงระบบนิเวศในพื้นที่ทำกินของราษฎร โดยการแจกกล้าไม้ให้ราษฎรนำไปปลูกในพื้นที่ทำกินเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ ตามจำนวนต้นไม้ที่ได้รับการถ่ายทอด โดยหน่วยงานต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้ของราษฎรในแบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่กำหนดให้

๖. ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ยกเว้นสาขาสระบุรี ต้องมีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบรายงานออนไลน์ และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด ส่งให้สำนักสนองงานพระราชดำริ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบ ๑๒ เดือนภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจัดส่งข้อมูลทาง email:dnp.royal@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เบอร์โทร. ๐๗๔-๓๑๑๐๒๐ ต่อ ๑๕๐

หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล :

โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ตารางหน่วยงาน/ เป้าหมายที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒๒ ความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการพระราชดำริ
ของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)

ชื่อหน่วยงาน	งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งาน)	งานรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน (งาน)	งานธนาคารอาหารชุมชน (งาน)	การสร้างป่าเชิงระบบนิเวศด้วยการส่งเสริมการแจกกล้าไม้ให้ราษฎรปลูก (จำนวนต้น)
โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา		๑		๓,๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๒๓ : ความสำเร็จของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
“ปลูกป่าในใจคน”

หน่วยวัด : ชั้นตอน

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ความเชื่อมโยง :

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ พื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๗ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
- ยุทธศาสตร์กรมฯ ประเด็นที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลในทุกมิติ
- ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างยั่งยืน
- ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๓ สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

คำอธิบาย :

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้มาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้ที่ทรุดโทรมและถูกทำลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน และป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วนพระองค์ โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับป่าและดิน ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า “...ควรที่จะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการแรก ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมต้องให้เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา

ปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยทำให้เกิดการตัดทวงผลประโยชน์จากธรรมชาติจนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ไปพร้อมกัน ณ วันนี้ พระราชดำริในการปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเป็นบทเรียนอันลึกซึ้งให้คนไทย ได้ศึกษาหาหนทางช่วยกันรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป



“อาจฝึกให้ราษฎรช่วยทำหน้าที่พนักงานดูแลป่าไม้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีประโยชน์ร่วมกัน... บริเวณพื้นที่ราบใน
หุบเขาก็ต้องพัฒนาให้เป็นนาปลูกข้าวสำหรับราษฎรทำกิน... เมื่อราษฎรสามารถทำกินได้บริบูรณ์แล้วจะเลิกปลูก
ฝิ่นโดยสิ้นเชิง...”

พระราชดำรัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ณ โครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ ๖ ชุนคอง

กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กิจกรรมครูป่าไม้ เป็นการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนเป้าหมาย โดยดำเนินการตามคู่มือการจัดกิจกรรมครูป่าไม้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียน

๒. กิจกรรมการสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึก มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นราษฎรในพื้นที่ ด้วยการจัดประชุม
ฝึกรวม เสวนา ประชาคม ค่ายเยาวชน ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า ความสำคัญของป่าไม้ แนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าสร้างรายได้ การปลูกพืชแบบเกษตร
ผสมผสานเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อย่างน้อยในการจัดกิจกรรม
ควรมีระยะเวลาในการให้ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

๓. กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ
มีจิตสำนึกในการช่วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยการจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ
อาทิ การปลูกป่า การบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดทำฝาย ฯลฯ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
การดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยนับ	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	๑๐๐	๑๐๐
การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในภาพรวม	ร้อยละ	-	๑๐๐	๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินการ :

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน” และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒	จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานแจ้งให้หน่วยงานสนับสนุนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
๓	จัดทำคำขอขออนุมัติงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินกิจกรรมครูป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔	หน่วยสนับสนุนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๕	การติดตามผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายหน่วยงานย่อย และจัดส่งรายงานในระบบออนไลน์
๖	กำกับ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๗	การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้สำนักสนองงานพระราชดำริ ให้ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๘	กำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ได้ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
๙	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และรายงานผลรอบ ๑๒ เดือนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด



เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓, ๔	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓, ๔, ๗

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๔, ๕	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๔, ๕, ๗ และมีผลการนำความรู้ ที่ได้ไปปฏิบัติในภาพรวม อย่างน้อย ร้อยละ ๙๑	ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ ๔, ๕, ๗ และกลุ่มเป้าหมาย มีการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ อย่างน้อย ร้อยละ ๙๓

เงื่อนไข/หมายเหตุ :

- สำหรับกิจกรรมครูป่าไม้ที่กำหนดในกิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงาน เป็นเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ซึ่งหากไม่ได้รับงบประมาณจะไม่นำมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน
- ให้ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา มอบหมายให้หน่วยงานพระราชดำรินำส่งกักดำเนินการตามกิจกรรม/เป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม ๑ และกรอกข้อมูลในระบบรายงานออนไลน์
- ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑ - ๑๖ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ต้องมีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบรายงานออนไลน์ และจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด ส่งให้สำนักสนองงานพระราชดำริ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจัดส่งข้อมูลทาง email:dnp.royal@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เบอร์โทร. ๐๗๔-๓๑๑๐๒๐ ต่อ ๑๕๐

หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล :

โครงการสวนป่าลุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาคสนามของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ครูป่าไม้)



กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงาน
ความสำเร็จของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน	๑. กิจกรรมครูป่าไม้ (โรงเรียน/คน)		๒. กิจกรรมการสร้างความรู้ปลูก จิตสำนึก (ครั้ง/คน)		๓. กิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (ครั้ง)	
	๖ เดือน	๑๒ เดือน	๖ เดือน	๑๒ เดือน	๖ เดือน	๑๒ เดือน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)			๒/๖๐	๓/๙๐		๑

หมายเหตุ

- กิจกรรมครูป่าไม้ กำหนดเป้าหมายจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่สำนักงาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการ
- กิจกรรมการสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึก กำหนดเป้าหมายจากจำนวนหน่วยงานพระราชดำริที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ ครั้ง เป้าหมาย ๓๐ คน และรวมของผู้จัดการภาคสนามโครงการหมู่บ้านพื้ทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมตามจำนวนกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งแต่ละสำนักต้องไปมอบหมายให้หน่วยพระราชดำริดำเนินการ
- กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า กำหนดตามจำนวนวันสำคัญ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง



ตัวชี้วัดที่ ๒๗ : ความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

หน่วยวัด : แห่ง

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ความเชื่อมโยง :

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีผลกระทบต่อบริเวณ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืนแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เป้าหมายที่ ๒ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) นโยบายหลักข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ประเด็นที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ข้อ ๑.๘ จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมฯ เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเรื่องที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมดุลในทุกมิติ

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ข้อที่ ๑. จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้อที่ ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

- เป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

**คำอธิบาย :**

สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่อำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของป่าไม้ สัตว์ป่าเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงาน ในระบบนิเวศของป่า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระบบความสมดุลทางธรรมชาติและทำให้ระบบนิเวศมีความมั่นคง ประเทศไทยมีความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังจำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๑ ชนิด แต่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายชนิด อีกหลายชนิดถูกคุกคามจนตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ โดยปัจจัยคุกคามส่วนใหญ่มาจากการสูญเสียถิ่นอาศัย การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การล่าเพื่อการค้า มลพิษ โรคภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำและแหล่งอาหาร ฯลฯ ปัจจุบันสัตว์ป่าถูกคุกคามจากมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันนั้น นักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้พยายามรณรงค์และเชิญชวนให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่า แต่กลับพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมการล่าของมนุษย์ได้ ซึ่งให้เห็นถึงความไม่เข้มงวดและรัดกุมที่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมกับยุคสมัยของกฎหมายที่มุ่งสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย สัตว์ป่าที่จะได้รับการสงวนและคุ้มครองกลับไม่ได้รับการสงวนและคุ้มครองอย่างแท้จริง จึงมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ มาตรา ๔๕ (๓) กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีกรอบระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓)

สำหรับการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่ง เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ระบุไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (มาตรา ๕๒) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (มาตรา ๖๘) ให้จัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามลำดับ เพื่อเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ และให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าว **เพื่อใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า** การดูแลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ส่วนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพิ่มเติมเรื่องการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกันในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วย

แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางในการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ระบุความสำคัญก่อน - หลัง ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า การคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ



ควบคุมและป้องกันผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของสัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัย กระบวนการจัดทำแผน ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) และประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มาตรการและแนวทางการจัดการ จะต้องระบุชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไร ทำไม่ต้องทำ จะทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน ทำอย่างไร ทำเพื่อใคร และใครเป็นผู้ทำ ต้องระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย อย่างชัดเจน ตามแนวทางการจัดการเชิงนิเวศ ระบุมาตรการ แผนงาน โครงการ ช่วงเวลาที่เหมาะสม งบประมาณ บุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของคุณค่าการอนุรักษ์

คำจำกัดความ

“สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดซึ่งโดยทั่วไปย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติ อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงไข่และตัวอ่อนของสัตว์เหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง สัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ สัตว์ซึ่งได้รับการยอมรับในทางวิชาการว่าสายพันธุ์นั้น เป็นสัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว

“สัตว์ป่าสงวน” หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและ อนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ มีจำนวน ๑๙ ชนิด

“สัตว์ป่าคุ้มครอง” หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ หรือจำนวนประชากร ของสัตว์ป่าชนิดนั้น มีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ มีสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีไข่สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๒๑๖ ชนิด

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า มีหน้าที่ (๑) กำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานติดตามและประสานงานการ จัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ (๒) กลั่นกรองและพิจารณาร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ

คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ มีหน้าที่ (๑) ประสานงาน จัดประชุม ชี้แจง ให้คำแนะนำประกอบการทำงาน ขั้นตอนการวางแผนและการใช้คู่มือการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครอง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คณะทำงานวางแผน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวิทยาการกระบวนการ ของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขา (๒) ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า (๓) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของร่างแผนการ อนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีหน้าที่ (๑) ประสานงานกับคณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ (๒) รวบรวม และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ทราบ (๓) ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องของร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ (๔) แต่งตั้ง คณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่ง



คณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่ง มีหน้าที่ (๑) จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด (๒) จัดทำรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทราบ (๓) ประสานงานหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการกระบวนการ แต่ละแห่ง โดยมีคุณสมบัติตามคู่มือการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีหน้าที่ประสานงานกับคณะติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้คำแนะนำกระบวนการวางแผนและช่วยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และคณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

คุณภาพของแผนประกอบด้วย

๑. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๒. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๓. มีคณะกรรมการในการกำกับติดตามการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๓.๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

๓.๒ คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์

๓.๓ คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

๓.๔ คณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่ง

๓.๕ วิทยาการกระบวนการ แต่ละแห่ง

รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงาน	
ระดับที่ ๑	มีคณะทำงานจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้แก่ ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖) ๑.๒ คณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่ง (ระดับพื้นที่) ๑.๓ วิทยาการกระบวนการ แต่ละแห่ง (ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖) โดยมีคุณสมบัติตามคู่มือการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ระดับที่ ๒	วิทยาการกระบวนการแต่ละแห่ง ประสานงานกับคณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนแก่ คณะกรรมการจัดทำแผนฯ และ คณะทำงานวางแผนฯ



รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงาน	
ระดับที่ ๓	คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ ให้แก่ วิทยากรกระบวนการและประธานคณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่ง
ระดับที่ ๔	คณะทำงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีกรอบระยะเวลาของแผน ๑๐ ปี ให้แล้วเสร็จตามแผนการและโครงสร้างที่กำหนด ๑) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ ๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสภาพแวดล้อม (SWOT) ๓) กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเขตการจัดการ
ระดับที่ ๕	คณะทำงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่งกำหนดแผนการดำเนินงานและปฏิบัติ
ระดับที่ ๖	คณะทำงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่ง จัดทำรูปเล่มร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ

หมายเหตุ : คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่ละแห่ง รายงานความก้าวหน้าและผลการจัดร่างแผนแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์ ทราบภายใน วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๖๒	พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๓	จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่ากรอบระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓)
๒๕๖๔	แผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกรอบระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓)
๒๕๖๕	จัดทำแนวทางและคู่มือในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการอนุรักษ์สัตว์ป่า คณะทำงานติดตามและประสานงานการจัดทำแผนพื้นที่อนุรักษ์



แผนระยะยาว/Road Map (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ	คำเป้าหมาย
๒๕๖๖	การจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน ๘ แห่ง
๒๕๖๗ - ๒๕๗๐	๑. การถ่ายทอดและการนำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไปสู่การปฏิบัติ ๒. การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีมั่นคง <ul style="list-style-type: none">- งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า- งานจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ถิ่นอาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์- งานเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างค่านิยมและกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า- งานเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า- งานบริหารหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่า

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	ดำเนินการ ระดับที่ ๑	ดำเนินการ ระดับที่ ๓	ดำเนินการ ระดับที่ ๔

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	มีร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่า ร้อยละ ๕๐ (๔ แห่ง)	มีร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่ อนุรักษ์สัตว์ป่า ร้อยละ ๗๕ (๖ แห่ง)	มีร่างแผนการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า ร้อยละ ๑๐๐ (๘ แห่ง)



เงื่อนไข/หมายเหตุ :

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
จำนวน ๘ แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๖๐๓

หน่วยงานสนับสนุน :

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรอง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด



ตารางค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ต้องทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

หน่วยงาน/พื้นที่รับผิดชอบ	จำนวนแผนฯ (แห่ง)	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตงงาข้าง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าปากหาด	๘	๔	๖	๘



ตัวชี้วัดที่ ๒๘ : เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

หน่วยวัด : (ตัน/คน)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ความเชื่อมโยง :

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อย่อยที่ ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และข้อย่อยที่ ๑๐.๕
แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและ
พัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กรมฯ เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เรื่องที่ ๑ อนุรักษ์ ปกป้องรักษา และฟื้นฟู
พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ข้อที่ ๓ สนับสนุนการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

คำอธิบาย :

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการดำเนินงานตามกรอบงานเรดด์พลัส ภายใต้
ข้อตกลงปารีสมาจนถึงปัจจุบัน และการดำเนินงานที่จะสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LT-LEDS) โดยขณะนี้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน
ต่าง ๆ รวมถึงชุมชน เกษตรกรรายย่อย (Smallholders) และชาวบ้านทั่วไป แม้ว่าการเข้าถึงหรือการตระหนัก
รู้ในบทบาทของตนที่มีต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามในอนาคต
ชุมชนต่าง ๆ ต้องมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บ
คาร์บอน ตามแนวทางของกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กรอบงานเรดด์พลัส
และกลไก T-VER เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายย่อย ถือเป็น
สิ่งสำคัญควรได้รับการส่งเสริมจากรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
การฟื้นฟูระบบนิเวศมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการดำรงชีวิตของประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อนในภาพรวม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานประสานงานหลักในการดำเนินงาน
ตามกรอบงานเรดด์พลัส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาค
ป่าไม้ของประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง
แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และโครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒๕๖๕ และได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค



รวมทั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างป่าเชิงนิเวศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายกับชุมชน การปลูกป่าปลูกต้นไม้ป่าเพิ่มในพื้นที่ทำกิน และการตั้งเรือนเพาะชำชุมชน โดยส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่ป่าไม้อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิชาการ และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

กิจกรรมในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ดำเนินการแจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อปลูกในพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ .
๒. ดำเนินการวัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ .
๓. จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ .

นิยาม : .

กล้าไม้ที่แจก หมายถึง การนำไปปลูกในพื้นที่ทำกินของชุมชนที่อาศัยอยู่ในแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือเจ้าหน้าที่นำไปปลูกฟื้นฟู ปลูกเสริม ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์.

ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม หมายถึง ผู้ที่มีผลทดสอบหลังการฝึกอบรมเกินร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม การวัดความสูงและความโตของต้นไม้ หมายถึง ขนาดที่จะเปลี่ยนจากกล้าไม้ไปเป็นต้นไม้จะต้องมีขนาด DBH ที่ ๔.๕ ซม. ขึ้นไป ประมาณการอายุ ๔ - ๕ ปี .

แหล่งดูดซับคาร์บอน (ตัน) หมายถึง การกักเก็บคาร์บอนต่อต้นไม้ ๑ ต้น ที่ได้จากการดำเนินการแจกกล้าไม้เพื่อไปปลูกในพื้นที่ทำกินที่อยู่ในแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยร้อยละการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๖) จะต้องเพิ่มจากปีที่ทำการวัดในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕) คือ ร้อยละ ๓ .

หมายเหตุ : ร้อยละ ๓ อ้างอิงจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ .

ข้อมูลพื้นฐาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
๑. เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนจากแจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อปลูกในพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ (ตัน)	๔,๕๗๙	๔,๑๔๖	๒,๖๗๗	๓,๐๒๒
๒. การอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการสร้างป่าเชิงนิเวศ (คน)	๙๐	๘๐	๓๐	๒๐



เกณฑ์การประเมิน รอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๑. แจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อปลูกในพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน สบอ. ละไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กล้า ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	๑. แจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อปลูกในพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน สบอ. ละไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ กล้า ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	๑. แจกกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อปลูกในพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน สบอ. ละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กล้า ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

เกณฑ์การประเมิน รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน	เป้าหมายขั้นต้น (๕๐ คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (๗๕ คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐ คะแนน)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)	๑. ติดตามผลการแจกกล้าไม้ที่นำไปปลูก ร้อยละ ๘๐ ของกล้าไม้ที่แจกทั้งหมด ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๑. ติดตามผลการแจกกล้าไม้ที่นำไปปลูก ร้อยละ ๙๐ ของกล้าไม้ที่แจกทั้งหมด ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. ติดตามผลการแจกกล้าไม้ที่นำไปปลูก ร้อยละ ๙๐ ของกล้าไม้ที่แจกทั้งหมด ๒. วัดความสูงและความโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

เงื่อนไข/หมายเหตุ : -

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๒๐ ต่อ ๔๐๑

หน่วยงานสนับสนุน : -

